



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ ๒๘๑๕/๒๕๖๐ ได้ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้สาระสำคัญในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการในขั้นตอนการเสนอชื่อผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ภายหลังจากการดำเนินการดังกล่าว คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ/หรือสมัครด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ และประชาคมที่สนใจเรียงตามลำดับอักษร ดังต่อไปนี้

๑. อาจารย์จกฤษณ์ พนาลี
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมตต์ กำคำ
๓. อาจารย์วรวรรณรุจ มณีอินทร์

ในการนี้ จึงขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อ จัดทำเอกสารแสดงประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) และแผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือแผนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามแบบประวัติ ใบสมัครที่คณะกรรมการกำหนดความยาวของเนื้อหาไม่ควรเกิน ๒๐ หน้ากระดาษ (ไม่รวมภาคผนวก) พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา จำนวน ๘ ชุด และจัดเตรียมไฟล์ข้อมูลสำหรับการนำเสนอวิสัยทัศน์ ภายในเวลาไม่เกิน ๑๕ นาที จำนวน ๑ ชุด มอบให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ณ ห้องเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์) อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น ๖ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ น. (ทั้งนี้ เอกสาร หลักฐาน และไฟล์ข้อมูลที่น่าส่งต้องเป็นชุดเดียวกับที่นำเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย)

๒. ให้ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อ แสดงวิสัยทัศน์ และเตรียมการตอบข้อคำถามต่อคณะกรรมการ
สรรหาฯ และประชาคมที่เข้ารับฟังเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์เท่านั้น ในวันพุธที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพระยาโอรุทวารกิจ (เหม ผลพันธ์) อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น ๑๔

๓. คณะกรรมการสรรหาฯ จัดส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลับกรอง จำนวน ๓ รายชื่อ
ให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย พร้อมประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณากลับกรอง จำนวน ๓ รายชื่อ
ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าสำนักงานอธิการบดี อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น ๑

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา)
อธิการบดี